

Số: 851/TB-HUD

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc nâng cấp, bổ sung và điều chỉnh một số vật tư, thiết bị của căn hộ và hiệu chỉnh một số khu vực thuộc Dự án Tổ hợp Chung cư và văn phòng (HUD BUILDING NHA TRANG), số 04 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang

Kính gửi: Quý Khách hàng

Lời đầu tiên, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng công ty HUD) xin gửi đến Quý Khách hàng lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm của Quý Khách hàng đối với Dự án Tổ hợp chung cư và văn phòng (HUD BUILDING NHA TRANG) trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, Tổng công ty HUD đang khẩn trương hoàn thiện dự án để bàn giao căn hộ cho Quý Khách hàng theo tiến độ Hợp đồng mua bán căn hộ đã ký giữa Khách hàng và Tổng công ty HUD. Trong quá trình triển khai thực hiện, tiếp thu ý kiến của Quý Khách hàng và trên cơ sở các quyết định phê duyệt điều chỉnh thiết kế, quy hoạch của các cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Quý Khách hàng và nâng cao uy tín và khẳng định thương hiệu Tổng công ty HUD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Tổng công ty HUD đã thực hiện nâng cấp, bổ sung, điều chỉnh một số vật tư, thiết bị của các căn hộ tại Dự án (theo danh mục đính kèm). Ngoài ra, để nâng cấp các tiện ích và tạo điểm nhấn Tổng công ty HUD đã hiệu chỉnh thiết kế chi tiết khu vực tiền sảnh, khu vực lễ tân, vị trí phòng sinh hoạt cộng đồng, cảnh quan sân vườn xung quanh tòa nhà và một số chi tiết liên quan đến bố trí giao thông, thoát nước nội bộ để hợp lý và thuận tiện hơn trong quá trình khai thác của Khách hàng sinh sống trong tòa nhà.

Tất cả các thay đổi nêu trên nhằm mang đến cho Quý Khách hàng những căn hộ cao cấp hơn, đồng thời khẳng định ưu thế của Dự án HUD BUILDING NHATRANG và khẳng định thương hiệu của Tổng công ty HUD trên địa bàn, Tổng công ty HUD xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng được biết.

Nếu cần thêm thông tin và có ý kiến phản hồi, quý Khách hàng xin vui lòng liên hệ:

Ban quản lý dự án số 6 – Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Địa chỉ: số 33 đường Vân Đồn, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3877945; gặp Mrs Hạnh (Bộ phận chăm sóc Khách hàng):
0905.044.079

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Nliu li cũ,
- Tổng Giám đốc TCT (để b/c);
- Ban Kinh doanh (để p/hợp);
- Lưu: BQL6; HUDNT./.



K/T TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tạ Trọng Tấn